



ประวัติความเป็นมา :

กรมสารบรรณทหารเรือมีประวัติความเป็นมาควบคู่กับกองทัพเรือ เมื่อ ๑๓๐ ปี ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงกองทัพไทยให้ทันสมัยและเจริญก้าวหน้าตามแบบ ยุโรป กล่าวคือ ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะกรมยุทธนาธิการ โดยมีกรมทหารเรือ และกรมทหารบกขึ้นอยู่กับบัญชา



งานสารบรรณของกรมทหารเรือ ได้เริ่มปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นที่ “กรมกลาง” ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนอำนวยการของกรมทหารเรือแต่เป็นลักษณะของงานในตำแหน่งบุคคล คือ “นายเวรการรับส่ง” “นายเวรหนังสือคำสั่ง” “นายเวรจำหน่าย” ตำแหน่งเหล่านี้ทำงานเกี่ยวกับการสารบรรณทั้งสิ้นอยู่ในการบังคับบัญชาของ ปลัดทัพเรือ

พ.ศ.๒๔๔๓ เปลี่ยนชื่อ “กรมกลาง” เป็น “กรมบัญชาการกลาง”

พ.ศ.๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) มีการจัดตั้งกรมปลัดทัพเรือขึ้นในสังกัด กรมบัญชาการกลาง โดยรวมกิจการงานสารบรรณ งานเสมียนตรา และกิจการแพทย์เข้าด้วยกัน งานสารบรรณยังเป็นตำแหน่งบุคคล ในกรมปลัดทัพเรือ ดังนี้

กรมปลัดทัพเรือ

ปลัดทัพเรือ	นายพลเรือตรี พระยาเทพอรชุน (อาวุโสที่ ๓) ใน ทร. เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมทหารเรือ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย
ผู้ช่วยปลัดทัพเรือ	นายเรือเอกผู้ช่วย หลวงประสิทธิ์สมบัติ
นายเวรเก็บบันทึก	นายเรือตรีผู้ช่วย นายสาตร์
นายเวรรับส่ง	นายเรือตรีผู้ช่วย นายมี
นายเวรบาญชีนายทหารสัญญาบัตร	นายเรือโทผู้ช่วย หม่อมเจ้าจำรูญ
กองแพทย์ ผู้บังคับการ	นายเรือเอกผู้ช่วย หมอเฮ็ค
รวมมีเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรในกิจการงานสารบรรณของกรมปลัดทัพเรือ รวม ๓ นาย	

พ.ศ.๒๔๔๙ เริ่มมีการจัดตั้งกิจการสารบรรณในกรมปลัดทัพเรือ เปลี่ยนจากตำแหน่งบุคคล เป็นหน่วยงานสารบรรณ และงานเสมียนตรา ก็จัดตั้งเป็นหน่วยงานขึ้นเช่นเดียวกัน รวมทั้งกิจการแพทย์ กรมปลัดทัพเรือ



ปลัดทัพเรือ	นายพลเรือตรี พระยาเทพอรชุน
แผนกหนังสือ	นายเวร นายเรือโท หลวงหาญหัททริปู
แผนกบันทึก	นายเวร นายเรือตรีผู้ช่วย นายสาตร์
แผนกรับส่ง	นายเวร นายเรือตรีผู้ช่วย นายมี

ในสมัยนั้นหน่วยรองจากกรมเป็นแผนกและบางกรมมีหน่วยรองเป็นกรม เช่น กรมทหารเรือฝ่ายบก และกรมยุทธศึกษา

พ.ศ.๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะกรมทหารเรือเป็นกระทรวงทหารเรือ กิจการงานสารบรรณมีการจัดแผนกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นดังนี้

แผนกหนังสือ	นายเวร นายเรือโท หลวงหาญหัททริปู
แผนกเก็บบันทึก	นายเวร นายเรือตรี นายสาตร์
แผนกรับส่ง	นายเวร ว่าที่เรือตรี นายเทียน
แผนกคำสั่ง	นายเวร นายเรือตรีผู้ช่วย นายเลื่อน

ทั้ง ๔ แผนก คงสังกัด “กรมปลัดทัพเรือ” ขึ้นกับ “กรมบัญชาการกลาง” กรมปลัดทัพเรือ ยังมีกิจการเสมียนตรา และกองพยาบาลในสังกัดอยู่อย่างเดิม กรมปลัดทัพเรือ จึงมีงานธุรการ งานสารบรรณ และงานกำลังพลบางส่วนในสังกัดอยู่

พ.ศ.๒๔๕๖ ยุบกรมบางกรม และตั้งกองขึ้นเป็นกรมขึ้นหลายกรม กรมบัญชาการกลาง เปลี่ยนเป็น “สภาบัญชาการทหารเรือ” กรมปลัดทัพเรือยังมีอยู่ และหน่วยงานสารบรรณเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนสมัยเริ่มการปรับปรุงกิจการทหาร คือ เป็นองค์บุคคล และมีเหลือเพียง ๒ หน้าที่งานสารบรรณ คือ

นายเวรหนังสือ เป็นหัวหน้า ประกอบด้วย ผู้ช่วยนายเวรหนังสือและพนักงาน และผู้ช่วยพนักงานรับส่ง

นายเวรคำสั่ง เป็นหัวหน้า ประกอบด้วย ผู้ช่วยนายเวรคำสั่งและพนักงาน กรมปลัดทัพเรือ ได้มีกองทะเบียนทหารเรือ ซึ่งยุบกรมทะเบียนทหารเรือมาเป็นกอง เข้าสังกัดเพิ่มขึ้นแทนกองแพทย์ไปเป็นกรมแพทย์ทหารเรือ ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ ขึ้นกับกรมบัญชาการกลาง

พ.ศ.๒๔๗๐ การจัดกำลังของหน่วยงานสารบรรณของกองทัพเรือยิ่งขึ้นในสังกัดกรมปลัดทัพเรือ ดังนี้

ปลัดทูลฉลอง	พล.ร.ต.พระยาดำรงราชพลขันธ์
นายเวรหนังสือ	น.อ.พระนรินทร์รังสรรค์
พนักงานรับส่ง	ร.ท.ขุนเฑียรราชกิจ
นายเวรคำสั่ง	น.ท.หลวงสำแดงสุรเดช
พนักงานเก็บ	ร.อ.ผาด จันทนานนท์
เสมียนตรา	ร.อ.ขุนสุริทรเสณี
กองทะเบียนทหารเรือ	น.ต.พระลักษมณ์ณา

พ.ศ.๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้รวมกระทรวงทหารเรือเข้ากับกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ เพื่อการตัดทอนงบประมาณเนื่องจากฐานะการ



คลังตกต่ำ มีการปลดถ่ายในวงราชการทั่วไป เพื่อให้งบประมาณเข้าสู่ดุลยภาพ ฐานะกระทรวงทหารเรือลดลงมาเป็น กรมทหารเรือ กรมปลัดทัพเรือ ยังคงเป็นอย่างเดิมแต่ได้รับโอนบางตำแหน่งมาสังกัดมากขึ้น ภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณและการกำลังพลยังคงเป็นอย่างเดิม คือ

กรมปลัดทัพเรือ

ปลัดทูลฉลอง	พล.ร.ท.พระยาดำรงราชพลขันธ์
ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง	น.อ.พระยาสุนทรานุกิจประชา
นายเวรหนังสือ	น.อ.พระนรินทร์รังสรรค์
นายเวรคำสั่ง	น.ท.พระสำแดงสุรเดช
นายเวรเก็บ
นายเวรรับส่ง
แผนกเสมียนตรา หน.แผนก
กองทะเบียนบัญชีพล ทก.ทะเบียน	น.ท.พระลักษมณา

ภายหลังเกิดการปฏิวัติโดยคณะราษฎรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มีการปรับปรุงการจัดกำลังทหารขึ้นใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร ๓ **กรกฎาคม ๒๔๗๕** มีการจัดตั้ง กองบังคับการ กรมทหารเรือ แทน สภาบัญชาการทหารเรือ แล้วรวมกิจการสารบรรณ ตั้งขึ้นเป็น “**กองสารบรรณ**” ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กองบังคับการ กรมทหารเรือ ดังนั้น จึงถือได้ว่ากรมสารบรรณทหารเรือกำเนิดขึ้นมาแล้ว โดยมีฐานะเป็น “**กอง**” ในสมัยนั้นผู้บังคับบัญชาของกองสารบรรณ คือ

นายเวรสารบรรณ	นาวาเอก พระริ้วมวิรัชพากย์
ผู้ช่วยนายเวร	น.ท.หลวงมัญญศาสตร์สาร
มีข้าราชการในสังกัดเป็นผู้ช่วย คือ	
ประจำกอง	ร.อ.อุ เหล่าอุดม
ประจำกอง	ราชบุรุษ ทวน เวศกาวิ
ประจำกอง	ราชบุรุษ หม่อมราชวงศ์ทำนุก เกษมสันต์

ในปีเดียวกันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและฐานะหน่วยในกองทัพเรือหลายครั้ง กองสารบรรณมีการเปลี่ยนแปลงองค์บุคคล และรวมเอาแผนกเสมียนตราและแผนกทะเบียนมาอยู่ในสังกัดด้วย

กองสารบรรณทหารเรือ ได้จัดรวมหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งการและโต้ตอบ ได้แก่ การรวมเวรหนังสือและเวรคำสั่งเข้าด้วยกัน การธุรการและการส่งเอกสาร ได้แก่ การรวมเอาเวรเก็บและเวรรับส่งเข้าด้วยกัน **แผนกเสมียนตรา** มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการเสมียนตรา และแผนกทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนพล

พ.ศ.๒๔๘๔ มีการบรรจุผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในกองสารบรรณ ดังนี้

หัวหน้ากองสารบรรณทหารเรือ	น.ต.หลวงสุทธิสารบรรจง
หัวหน้าแผนกธุรการ	ร.อ.เดิม สรพัต
ประจำแผนก	ราชบุรุษ ทวน เวศกาวิ
ประจำแผนก	นายเฉลียง ยอดโพธิ์ทอง
ประจำแผนก	นายบุญรอด รัตนอุไร



หัวหน้าแผนกเสมียนตรา

ร.อ.บุญเหลือ ฉันทวานนท์

หัวหน้าแผนกทะเบียน

น.ต.หลวงพร้อมพลากร

พ.ศ.๒๔๘๗ กองทัพเรือได้จัดหน่วยและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ และตามข้อบังคับทหารเรือว่าด้วยกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในเวลาปกติ พ.ศ.๒๔๘๘ มีการยุบกองสารบรรณแล้วจัดออกเป็น ๔ แผนก ขึ้นอยู่กับ กองบังคับการกองทัพเรือ ดังนี้

กองบังคับการกองทัพเรือ

แผนกที่ ๑ เกี่ยวกับการเอกสาร

แผนกที่ ๒ เกี่ยวกับการธุรการ

แผนกที่ ๓ เกี่ยวกับการเสมียนตรา

แผนกที่ ๔ เกี่ยวกับการทะเบียนและสถิติ

พ.ศ.๒๔๘๘ กองทัพเรือได้จัดหน่วยปรับปรุงอัตรากำลังกองทัพเรือขึ้นใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการสารบรรณ คือ มีการเพิ่มแผนกขึ้นอีก ๑ แผนก ในกองบังคับการกองทัพเรือ เป็นแผนกที่ ๕ เกี่ยวกับกฎหมาย

พ.ศ.๒๔๙๐ กองทัพเรือออกคำสั่งกองทัพเรือ ที่ ๒๓/๙๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๙๐ ให้โอนแผนกที่ ๔ งานทะเบียนและสถิติ ในกองบังคับการกองทัพเรือไปสังกัดกรมเสนาธิการทหารเรือ และแผนกที่ ๕ งานกฎหมาย เป็นแผนกที่ ๔

พ.ศ.๒๔๙๔ ในการออกพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงการทหาร จัดระเบียบราชการกองทัพเรือ พ.ศ.๒๔๙๔ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔ (ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๔๘ เล่ม ๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๔) กองบังคับการกองทัพเรือคงมีอย่างเดิม แต่เปลี่ยนแผนกเป็น บก.ทร. ดังนี้

บก.ทร. ๑ เกี่ยวกับการเอกสาร

บก.ทร. ๒ เกี่ยวกับการธุรการ

บก.ทร. ๓ เกี่ยวกับการเสมียนตรา

บก.ทร. ๔ เกี่ยวกับการกฎหมาย

มีการจัดตำแหน่ง ผช.เสธ.ทร.ฝธก. (ฝ่ายธุรการ) ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. (ฝ่ายกำลังพล) ผช.เสธ.ทร.ฝยก. (ฝ่ายยุทธการ) และ ผช.เสธ.ทร.ฝยบ. (ฝ่ายยุทธบริการ) คล้ายกับของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๖ มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกองทัพอเรือในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๖ โดยแบ่งหน้าที่ราชการในกองทัพเรือออกเป็น ๕ ส่วน คือ ส่วนอำนวยการ ส่วนกำลังรบ ส่วนบริการ ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกกองบังคับการกองทัพเรือ เปลี่ยนเป็น กรมธุรการ ประกอบด้วย ๓ กอง คือ กองธุรการ โดยรวม บก.ทร.๑ และ บก.ทร.๒ กองกฎหมาย คือ บก.ทร.๔ และ กองประวัติศาสตร์ ส่วน บก.ทร.๓ ไปเป็นกองเสมียนตราขึ้นอยู่กับกรมกำลังพล

พ.ศ.๒๔๙๘ กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้กองทัพเรือจัดส่วนราชการใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรือ พ.ศ.๒๔๙๘ จึงได้มีคำสั่งกองทัพเรือ (คำสั่งชี้แจง) ที่ ๔/๙๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๘ เรื่อง การจัดส่วนราชการกองทัพเรือ พ.ศ.๒๔๙๘ แจ้งให้ทราบว่า การจัดส่วนราชการแบ่งเป็น ๕ ส่วน คือ ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ ทั้งนี้ ส่วนบัญชาการ คือ กองบัญชาการ



กองทัพเรือ ทำหน้าที่เป็นส่วนอำนวยการของกองทัพเรือ มีกรมต่าง ๆ ๗ กรม โดย กรมสารบรรณทหารเรือ ซึ่งคือ กรมธุรการเดิม มีเจ้ากรมเป็นผู้บังคับบัญชาและรองเจ้ากรมเป็นผู้ช่วย แบ่งงานออกเป็น กองกลาง กองพระธรรมนูญ และกองประวัติศาสตร์ทหารเรือ

พ.ศ.๒๕๐๑ มีการปรับปรุงส่วนราชการขึ้นอีก ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๐๑ และกองทัพเรือ ลงคำสั่ง (คำชี้แจง) ที่ ๓/๒๕๐๑ เรื่อง การจัดส่วนราชการกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ ในส่วนของกรมสารบรรณทหารเรือ มีการปรับปรุง คือ โอนกองประวัติศาสตร์ ไปสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโอนกองโรงพิมพ์ จากกรมอุทกศาสตร์ มาสังกัดกรมสารบรรณทหารเรือ ดังนั้น กรมสารบรรณทหารเรือมีหน่วยในสังกัด ๓ หน่วย คือ กองกลาง กองพระธรรมนูญ และกองโรงพิมพ์

พ.ศ.๒๕๑๐ มีการปรับปรุงกิจการกองทัพเรือขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการในกองทัพเรือ กล่าวคือ ยกเลิกส่วนราชการเดิมทั้งหมด และจัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเป็น ๒๓ หน่วย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๐

พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแผนกธุรการ และเปลี่ยนชื่อ กองกลาง เป็น กองสารบรรณ และมีส่วนราชการขึ้นตรงอีก ๓ หน่วย คือ กองพระธรรมนูญ กองโรงพิมพ์ซึ่งเพิ่มคลังโรงพิมพ์ และโรงเรียนสารบรรณ

พ.ศ.๒๕๓๑ กรมสารบรรณทหารเรือได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างภายใน โดยจัดตั้ง กองแผน และโครงการ ประกอบด้วยแผนก ๓ แผนก ได้แก่ แผนกการกำลังพล แผนกแผนและโครงการ และแผนกแผนการศึกษา ดังนั้น กรมสารบรรณทหารเรือ จึงเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือที่มีหน่วยในสังกัด ๖ หน่วย คือ

๑. แผนกธุรการ
๒. กองแผนและโครงการ
๓. กองสารบรรณ
๔. กองพระธรรมนูญ
๕. กองโรงพิมพ์
๖. โรงเรียนสารบรรณ



พ.ศ.๒๕๕๑ กองทัพเรือได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแยกกองพระธรรมนูญออกจากกรมสารบรรณทหารเรือเพื่อปรับเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ต่อมาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่



ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือซึ่งปรับมาจากกองพระธรรมนูญ มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เป็นผลให้กรมสารบรรณทหารเรือมีหน่วยในสังกัดเพียง ๕ หน่วย คือ

๑. แผนกธุรการ
๒. กองแผนและโครงการ
๓. กองสารบรรณ
๔. กองโรงพิมพ์
๕. โรงเรียนสารบรรณ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการปรับแยกกองพระธรรมนูญออกจากกรมสารบรรณทหารเรือดังกล่าวแล้ว กระทรวงกลาโหมยังอนุมัติอัตราและโครงสร้างภายในกรมสารบรรณทหารเรือ ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรา โดยยุบเลิกแผนกและจัดตั้งแผนกใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อแผนกให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ฉบับที่ ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ และคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ฉบับที่ ๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ยุบเลิกแผนกรับส่งในกองสารบรรณ จัดตั้งเป็น ศูนย์รับส่งเอกสารและไปรษณีย์ทหาร กองสารบรรณ
๒. ยุบรวมแผนกคำสั่งกับแผนกเอกสาร กองสารบรรณ จัดตั้งเป็น แผนกคำสั่งและเอกสาร กองสารบรรณ

๓. จัดตั้งแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสารบรรณ ให้มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๔. เปลี่ยนชื่อแผนกแผนและโครงการ กองแผนและโครงการ เป็น แผนกโครงการและงบประมาณ กองแผนและโครงการ และเปลี่ยนชื่อแผนกการกำลังพล กองแผนและโครงการ เป็น แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

๕. เปลี่ยนเหล่าของกำลังพลในสังกัดกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จากเหล่าทหารช่าง ยุทธโยธา เป็นเหล่าทหารสารบรรณ เพื่อให้มีเอกภาพในการบริหารกำลังพล

๖. เปลี่ยนชื่อแผนกต่าง ๆ ในกองโรงพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ ดังนี้

- แผนกช่างปก เปลี่ยนเป็น แผนกจัดทำปก
- แผนกช่างพิมพ์ เปลี่ยนเป็น แผนกการพิมพ์
- แผนกช่างเรียง เปลี่ยนเป็น แผนกเรียงพิมพ์

๗. จัดตั้งอัตรา นายทหารควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ อัตรา น.ต. ๑ ร.อ. ๑ และอัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ อัตรา พ.จ.อ. ๒ และ จ.อ. ๒ โดยปรับเกลี่ยอัตราจากกองโรงพิมพ์

จึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของกรมสารบรรณทหารเรือ และแม้หน่วยขึ้นตรงกรมสารบรรณทหารเรือจะเหลือเพียง ๕ หน่วย แต่ภารกิจความรับผิดชอบต่องานธุรการ งานสารบรรณ การผลิตสิ่งพิมพ์ และการให้ความรู้แก่กำลังพลของกองทัพเรือมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด ซึ่งกรมสารบรรณทหารเรือและกำลังพลทุกนายถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กองทัพเรือต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ